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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  4/2555 
วันพุธที่  30  พฤษภาคม  2555 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองคําสมุทร  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
7. ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
8. นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
10. นายวิทยากร  ดวงแก้ว    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
11. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
3. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
4. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555  

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2555  และครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ 
ครั้งที่ 2/2555 

-  หน้า 2 บรรทัดท่ี  4  แก้ไขคําว่า “รองคณบดีวิชาการ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” 
ครั้งที่ 3/2555 

-  ไม่มีการแก้ไข 
 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมท้ังสองครั้งดังกล่าว   
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องสืบเนื่อง 
 

2.1  เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรสายวิชาการในคณะ 
ประธานแจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ และไม่อยู่ในที่ประชุมขณะนี้  ได้ขอเลื่อน 

วาระการประชุมนี้ออกไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 2.2  การปรับแผนงบประมาณ กลางปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ในการพิจารณาเพื่อเสนอขอปรับแผนงบประมาณกลาง

ปีงบประมาณ 2555 นั้น คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้
พิจารณาทบทวนความก้าวหน้าของการดําเนินงานประจําและงานตามยุทธศาสตร์คณะในโครงการต่างๆ ควบคู่ไป
กับรายการใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการ (65%) แล้ว พบว่า ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 

1.  บางรายการได้มีการดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร เช่น  รหัส 0111  ซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 

2.  บางรายการได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีเงินคงเหลือจํานวนหนึ่ง เช่น รหัส 0102  
ค่าจ้างผู้สอบบัญชี, รหัส 0106  รับสมัครนักศึกษา  

3.  บางรายการเป็นงานประจําซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการ หรือ ยังไม่เริ่มดําเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึง
กําหนดดําเนินการตามแผน ซ่ึงจําเป็นต้องคงงบประมาณไว้ให้แก่รายการเหล่านี้ตามท่ีจัดสรรไว้เดิม เช่น  รหัส 0101 
ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว และเงินประกันสังคม, รหัส 0103  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ, รหัส 0104  รวมค่ากรรมการบริหารหลักสูตร, รหัส 0105  รวมค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่าง, รหัส 0107  
ISACS 2011, รหัส 02201 สํานักงานคณบดี 

4.  รายการส่วนที่เหลืออื่นๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ นั้น โครงการอยู่
ระหว่างดําเนินการเป็นส่วนใหญ่  ท้ังนี้ มีบางโครงการที่อาจยังไม่ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนัก ซ่ึงคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาเห็นว่า ยังคงจําเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้โครงการเหล่านี้มีการดําเนินงานต่อไป  ยกเว้น
บางโครงการที่มีการดําเนินการตามแผนจนเกือบเสร็จสิ้นโครงการแล้ว แต่ยังมีเงินคงเหลือ เช่น  รหัส 0115  การ
เผยแพร่หลักสูตรและประชาสัมพันธ์ และ รหัส 0123  MOU follow-up ก็อาจจัดสรรส่วนหนึ่งของเงินคงเหลือ
ดังกล่าว ให้แก่โครงการอื่นที่มีความจําเป็นต่อไปได้   

5.  สําหรับรหัส 0128 พัฒนากายภาพ ซ่ึงมีความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามรายการใน
เอกสารประกอบการประชุม นั้น   ครุภัณฑ์ จํานวน 13 รายการ ได้มีการดําเนินการครบทุกรายการแล้ว  ส่วน
สิ่งก่อสร้าง จํานวน 8 รายการ นั้น  จํานวน 5 รายการ ซ่ึงจะใช้จ่ายจากงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 นั้น บาง
รายการได้ดําเนินการแล้วและบางรายการอยู่ระหว่างดําเนินการ  ส่วนที่เหลืออีก 3 รายการ นั้น  จํานวน 2 รายการ 
จะขอความเห็นชอบใช้จ่ายจากเงินทุนสํารองคณะ  และอีก 1 รายการที่เหลือ จะตั้งไว้ในคําของบประมาณของ
ปีงบประมาณถัดไป  และนอกจากนี้ ยังมีรายการปรับปรุงระบบโทรศัพท์และสื่อสารทั้งคณะ และ รายการปรับปรุง 
Studio ชั้น 2 ให้เป็นห้องบรรยาย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบงบประมาณจากคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 แล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 

อนึ่ง ทางฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ขอให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา รายงานประมาณการ
รายรับล่าสุดของคณะมาให้ทราบ  เนื่องจากทางคณะจะมีรายรับเพิ่มเติมระหว่างปี  จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  ซ่ึงมิได้ประมาณการรายรับไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ  และได้ขอให้รายงานเปรียบเทียบรายรับท่ีได้รับจริง กับ
รายรับตามประมาณการรายรับเมื่อต้นปีงบประมาณด้วย  ซ่ึงกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาได้รายงานว่า เมื่อรวม
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รายรับท่ีได้รับเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร กับรายรับจริงจากต้นปีงบประมาณ
จนถึงปัจจุบัน และประมาณการรายรับท่ีคาดว่าจะได้รับต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ  พบว่าคณะจะมีรายรับจริง 
น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ  ประมาณ 7%   

อย่างไรก็ตาม การที่คณะจะมรีายรับจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
แผนงบประมาณรายจ่ายของคณะ  เนื่องจากในการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของคณะเมื่อต้นปีงบประมาณนั้น ได้
ต้ังจ่ายไว้เพียง 90% ของประมาณการรายรับ ตามนโยบายของคณะและมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

อนึ่ง  เนื่องจากแผนงบประมาณที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเมื่อต้น
ปีงบประมาณนั้น เป็นแผนงบประมาณที่ครอบคลุมรายรับ-รายจ่ายเพียง 4 หลักสูตรเดิม โดยยังไม่รวมแผน
งบประมาณสําหรับ 2 หลักสูตรใหม่ด้วย  ดังนั้น คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ จึงเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ  ดังนี้ 

1.  ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดทําแผนงบประมาณคณะเพิ่มเติมระหว่างปี  กล่าวคือ รายรับ 
65% จาก 2 หลักสูตรใหม่ ให้โอนเป็นงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการส่วนกลางของคณะ และ รายรับ 35% 
ส่วนที่เหลือ ให้หลักสูตรใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  เช่นเดียวกับ 4 หลักสูตรเดิม 

2.  ในส่วน 65% สําหรับการบริหารจัดการส่วนกลางนั้น ให้ทางคณะจัดแผนงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ 2 หลักสูตรใหม่ด้วย  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ และ
จากเงินคงเหลือในรายการต่างๆ ตามท่ีได้รายงานให้ทราบข้างต้นแล้วนั้น คาดว่างานบริหารจัดการส่วนกลาง 65% 
จะมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนการดําเนินงานสําหรับ 2 หลักสูตรใหม่ ได้ด้วย  ดังนั้น จึงเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ให้คงใช้แผนงบประมาณเดิมไปก่อน  โดยหากหลักสูตรใดมีกิจกรรมที่ไม่
เร่งด่วน ก็อาจให้เลื่อนไปดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป หรือใช้จ่ายจากงบ 35% ในส่วนของหลักสูตรไปกอ่น 

นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล  เสนอแนะให้มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของการเสนอขออนุมัติโครงการและการคุมยอดผูกพันงบประมาณ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 
2555  หรือ ปลายเดือนกรกฎาคม 2555  ซ่ึงหากสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดแล้ว งาน/โครงการใดที่ยังไม่เสนอ
ข้อเสนอโครงการหรือขออนุมัติคุมยอดผูกพันงบประมาณ  หรืองาน/โครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน  ทางคณะอาจริบหรือปรับลดงบประมาณลง เพื่อนํามาบริหารจัดการในรายการอื่นที่จําเป็นแทน  เช่น การซ่อม
หลังคาคณะ  เป็นต้น 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้ทางคณะดําเนินการตามที่รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา และ นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล  เสนอ โดยขอให้คณะกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการเสนอขออนุมัติโครงการ
และการคุมยอดผูกพันงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ท้ังงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการ
ส่วนกลาง 65% และ งบจัดการเรียนการสอน 35% 

 

2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/ ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/  
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดําเนินการในโครงการ/ กิจกรรม ตามแผน

ยุทธศาสตร์คณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้  โครงการ/ กิจกรรมใด ท่ี
ยังมิได้ดําเนินการ จะผลักดันเพื่อให้มีการดําเนินการต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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3.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 
 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
พ.ศ.2549 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2555 จํานวน
ไม่เกิน 2 ชื่อ (โดยวิธีลับ) ตามกรอบหลักเกณฑ์ดังนี้ 

• เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
• มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
• เป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 และ 
• เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลท่ัวไป 

นอกจากนี้ จะต้องสะท้อนเจตนารมณ์และทิศทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สังคม ดังนี้ 
1. เป็นแบบอย่างที่ดีหรือประสบความสําเร็จในด้านการช่วยตนเองให้พ้นจากความยากจน โดยไม่

ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหา พร้อมทั้งได้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์นั้นมาช่วยผู้อื่น
และสังคมได้ หรือ 

2. เป็นแบบอย่างที่ดี หรือประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาภาคอีสาน หรือการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

โดยท้ัง 2 กรณีข้างต้น จะพิจารณาในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตและความเสียสละ เป็นองค์ประกอบสําคัญ สําหรับ
การพิจารณาในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต จะให้ความสําคัญในด้านของครอบครัว การทํางาน และการช่วยเหลือสังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นหลัก  ท้ังนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามท่ี
กําหนด โดยสรุปให้มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด 
นอกจากนี้ สามารถแนบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ท่ีจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจําปี 2555 จํานวน 1 ชื่อ โดยวิธีลับ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน รับไปดําเนินการ
จัดทําข้อมูลของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อมคําประกาศเกียรติคุณ ส่งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 
 

 3.2 รายงานผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ เพ่ือการสรรหาคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะประธานคณะทํางานทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง

ของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี แจ้งว่า คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุด
แข็งของคณะ เพื่อการสรรหาคณบดี ตามปฏิทินที่กําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการทบทวนภารกิจ
และจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้ปรบัปรงุวิธีการรายงานผลการทบทวนภารกจิและจุดออ่น
จุดแข็งของคณะ ท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ 
ย่ิงขึ้น  ดังนี้ 

1. ควรแจกแจงจํานวนความถี่ของผู้ท่ีเสนอความคิดเห็นเดียวกันในแต่ละข้อของแบบสอบถามไว้
ด้วย 
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2. ควรจัดกลุ่มท่ีเป็นเรื่องเดียวกันรวมเข้าไว้ในประเภทเดียวกัน  
3. ควรมีคําอธิบายถึงกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอน ของการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ แนบไปกับ

รายงานผลที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วย 
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้มีคณะทํางานจากตัวแทนคณะกรรมการประจําคณะ ร่วมกับตัวแทนจากคณะทํางาน
ทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, หัวหน้าสายวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน, ร้อยโทอรรถ ชมาฤกษ์ และนายวิทยากร ดวงแก้ว  
รับไปดําเนินการปรับปรุงวิธีการรายงานผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ ตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม แล้วเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการเวียนขอความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ให้ทันก่อนกําหนดการประชุมของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 
2555 ต่อไป 
 

3.3  เสนอชื่อกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และโดยท่ี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีกรรมการที่เป็น
ผู้แทนอาจารย์ จํานวน 4 คน และผู้แทนข้าราชการ จํานวน 4 คน ด้วย โดยท่ีการได้มาของกรรมการดังกล่าว ให้
คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอชื่ออาจารย์และข้าราชการ จากภายในคณะหรือ
ภายนอกคณะก็ได้ ประเภทละ 1 คน จากนั้น จึงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ ประชุมกันในแต่ละประเภทเพื่อ
เลือกกันเองให้ได้ผู้เหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทละ 4 คน 

ผู้ท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว กําหนดว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมี
คุณงามความดี และหรือเคยได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในสังคม และต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้  

1. เป็นบุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่คณะกรรมการประจําคณะ

เสนอชื่อ 
3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือจรรยาบรรณ

อย่างร้ายแรง และหรือไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงจากคณะ 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนับถึงวันที่เสนอชื่อ 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเสนอชื่อกรรมการจรรยาบรรณฯ ดังนี้ 
1. ประเภทผู้แทนอาจารย์  ได้แก่   

รองศาสตราจารย์วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 
2. ประเภทผู้แทนข้าราชการ ได้แก่   

นางจินตนา  บุญจันทร์  สังกัด คณะแพทยศาสตร์  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1  สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
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 เลขานุการคณะแจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
เวียนเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 4 เรื่อง  ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว 
มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 87 ราย ประจําภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2554 
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของกลุ่มงานจัดการศึกษา ลงวันที่ 5 เมษายน 2555) 

2. เห็นชอบการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาคณะ ราย นายสรอรรถ ดีย่ิง  รหัสประจําตัว
นักศึกษา 543200089-4 เปลี่ยนจาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ เป็น 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ 

 (ตามหนังสือเวียนขอมติ ของกลุ่มงานจัดการศึกษา ท่ี ศธ 0514.19.1.2/371 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2555) 

3. เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย, ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 4 ราย และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 59 
ราย ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของกลุ่มงานจัดการศึกษา ท่ี ศธ 0514.19.1.2/385  ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2555) 

4. รับรองผลการเรียนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 แก่นักศึกษา            
รวม 4 รายวิชา ประกอบด้วย 
1)  รายวิชา 803 115 Basic Architectural Design จํานวน  2 ราย 
2)  รายวิชา 803 327 Architectural Design IV จํานวน  5 ราย 
3)  รายวิชา 803 406 Individual Study  จํานวน  5 ราย 
4)  รายวิชา 805 322 Esan Ornament Design จํานวน  4 ราย 
(ตามหนังสือเวียนขอมติ ของกลุ่มงานจัดการศึกษา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554)  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.2 รายงานผลการสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจํา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะฯ แจ้งว่า 

คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากคณาจารย์ประจํา ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามคําสั่ง 
คณะฯ ท่ี 28/2555 และท่ี 30/2555  ได้ดําเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 3 ตําแหน่ง เนื่องจากผู้ดํารง
ตําแหน่งลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 ตําแหน่ง และหมดวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  โดยมีคณาจารย์ผู้ใช้สิทธ์ิเสนอชื่อ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 จากจํานวนผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อทั้งหมด 
45 คน ปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประจําคณะ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจําครั้งนี้ 
ดังนี้ 

1. นายธันฐกรณ์  พงศ์พิมล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน 
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3. นายวิทยากร  ดวงแก้ว 
 

โดยให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.3   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่างๆ 
ประธานขอให้ฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ดังนี้ 
1. ประธานแจ้งว่า ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้รับทราบ

สรุปผลการเสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ ในอัตราใหม่ ท่ีจะเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซ่ึงได้รับความเห็นชอบให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไปได้แล้ว ตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีคณะวิชาต่างๆ เสนอ  ซ่ึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอขอ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ท้ังนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้คณะ
วิชาต่าง ๆ พิจารณาดําเนินการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1)  ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษา หรือหากมีกองทุนอยู่แล้วให้จัดสรร
งบประมาณเงินรายได้อันเกิดจากผลของการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมเข้าสมทบเป็นประจํา
ทุกปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 

2)  ให้จัดทําแผนตั้งเป้าหมายในการลดจํานวนหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หรือ
ลดจํานวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการพิเศษ ลงร้อยละ 5 - 10 ทุกปี ยกเว้น
โครงการพเิศษหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรแบบบูรณาการ  เพื่อให้สามารถจัด
การศึกษาในหลักสูตรปกติได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งการ
บริจาคหนังสือทางด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง  ในโครงการ “แบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์”  เพื่อมอบ
ให้แก่ทางคณะสําหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในห้องสมุดคณะ    

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ในภาคการศึกษานี้ ในช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบของทางมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาคณะที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 620 
คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 116 คน  คิดเป็นสัดส่วน ระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา  เท่ากับ 84 : 16  
แต่ท้ังนี้เป้าหมายจํานวนสัดสว่นระดับบัณฑิตศึกษา : ระดับปริญญาตรี ท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ ต้ังไว้ คือ 65 : 35  ซ่ึงทาง
คณะจะจัดเตรียมแผนดําเนินการเพื่อปรับเพิ่ม-ปรับลด จํานวนสัดส่วนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้ังไว้ต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
 

5.1  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555 
ประธานแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีสิทธ์ิเสนอชื่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.2539 ข้อ 9.2 
เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555 (โดยวิธีลับ) ตามกรอบคุณสมบัติของผู้ท่ีสมควร
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ดังนี้ 
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1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ปรากฏทั่วไป 
1.2  มิได้เป็นข้าราชการประจําของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. คุณสมบัติด้านวิชาการหรือคุณสมบัติพิเศษ 

2.1  บุคคลท่ีประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่น จนปรากฏเป็น
ท่ียอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลท่ัวไป และเป็นผู้ท่ีอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่จะได้รับ หรือ 

2.2  บุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

ท้ังนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามท่ีกําหนด โดยสรุปให้มีความยาวไม่
เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด นอกจากนี้ สามารถแนบเอกสารหรือสื่อ
ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555 รวม 2 
ชื่อ โดยวิธีลับ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล รับไปดําเนินการจัดทําข้อมูลของผู้สมควรได้รับ
การเสนอชื่อตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด พร้อมคําประกาศเกยีรติคุณ ส่งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 

5.2 ขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า อาจารย์เจ้าของวิชา 804 891 Seminar in Urban 

and Regional Planning 3(3-0-6) เสนอขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะนน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 13 ราย 
เนื่องจากได้ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน ให้แก่
นักศึกษา จํานวน 13 ราย ได้ตามท่ีเสนอ 

 

5.3 พิจารณารับรองผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากเปน็การขอขึ้นสอบการศึกษา

อิสระ และวิทยานิพนธ์ (สอบจบการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และยังอยู่ใน
ระหว่างที่ยังไม่สิ้นสุดการปิดรับลงทะเบียน  

 

5.4 เสนอเพิ่มจํานวนกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประธานแจ้งว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 3603/2554 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นั้น  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล  กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงอยู่ใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการประจําคณะ ทําให้ต้องพ้น
จากตําแหน่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ด้วย ประกอบกับ เห็นสมควรเพิ่มจํานวนกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้มีจํานวนกรรมการกลั่นกรองฯ เพิ่มเติมจากคําสั่งข้างต้น 
ได้ตามที่ประธานเสนอ รวม 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน, ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์ และ
นายวิทยากร  ดวงแก้ว  ท้ังนี้  ต้ังแต่รอบการประเมินที่ 2 ประจําปี 2555 เป็นต้นไป 
 
เลิกประชุมเวลา   16.00 น.  

                
(นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา นนทคุปต์ 
นางกาญจนา  จนัทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


